



คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๒ วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายจรูญ สิงห์เสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง กรอบแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญ

ภายหลังจากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมร่วมกันครั้งแรก เพื่อเลือกตำแหน่งต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยจะนำส่วนที่ดีของร่างรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด พร้อมทั้งได้พิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในร่างรัฐธรรมนูญต่อไป อาทิ แนวทางการจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการศึกษาในอดีต การสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี หรือเรื่องสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในส่วนแนวทางการจัดการทุจริตคอร์รัปชันและกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน ให้เชิญคณะกรรมการขององค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาคืบต่อไป

เรื่องที่สอง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ประกอบด้วย

๑. คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

๒. คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกต่าง ๆ ของแต่ละรูปแบบระบบการเมืองในประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยมากที่สุด ซึ่งอาจมีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดระยะเวลาทำงาน ๑ เดือน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการประชุมร่วมกัน เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารต่อไป

โดยที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับประชาชนควบคู่ไปพร้อมกับการร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะ
ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง social media โดยแปลงให้เป็นข้อความที่
ประชาชนเข้าใจได้ง่าย

เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
งบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา

จัดทำและเผยแพร่โดย
ทีมงานโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา